

สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัด
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยที่หอพัก ม.ราชภัฏ เบื้องต้นขอใช้งานจนถึงวันที่ 31 มี.ค 64 หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ (กรณีมีผู้ป่วยเพิ่มเติม) ให้ทำบันทึกขอขยายเวลาการใช้งานต่อไป	สาธารณสุขจังหวัด	
2	มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดฯ สำนักงานจังหวัดฯ ยกร่างหนังสือมอบหมายภารกิจให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ม.ราชภัฏ และการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาศูนย์พักฟื้น	กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัด	
3	มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ศึกษารายละเอียดการจัดทำประกาศหรือคำสั่ง รองรับการทำงานศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย	กลุ่มงานควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด	
4	มอบผอ.รพ.บางปะอิน ให้จัดทำ Timeline แผนการดำเนินงาน ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง	ผอ.รพ.บางปะอิน/ ม.ราชภัฏ/เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา/ ปกครองจังหวัด	
5	มอบทีมงานสาธารณสุขและอบจ. หาแนวทาง วิธีการบริหารจัดการและงบประมาณในโรงพยาบาลสนาม ณ ม.ราชมงคล (หันตรา) โดยแบ่งเป็นเฟส เฟสละ 100 คน เช่น การเลือกใช้มุ้งสนามแทนมุ้งลวด เป็นต้น และเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพิจารณาในครั้งต่อไป	สาธารณสุขจังหวัด/ อบจ.พระนครศรี อยุธยา	
6	มอบมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดฯ สำนักงานจังหวัดฯ ทำหนังสือขอสนับสนุนทรัพยากร (เวชภัณฑ์) ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล -รพ.พระนครศรีอยุธยา ขอสนับสนุนจากเทศบาลนครฯ -ส่วนโรงพยาบาลอีก 15 แห่ง ขอสนับสนุนจากอบจ.	สาธารณสุขจังหวัด/ อบจ./เทศบาลนครฯ	
7	มอบท่องเที่ยวและกีฬาติดตาม กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่สนามกีฬา ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกายทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค	ท่องเที่ยวและกีฬา	
8	คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติให้โรงพยาบาลบางปะอินทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนจากอบจ.ในการปรับปรุงห้องห้องแยกโรคผู้ป่วยแรงดันลบ ห้องช่วยชีวิตผู้ป่วยแรงดันลบ	โรงพยาบาลบางปะอิน/ อบจ.	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9	มอบสาธารณสุข (ผอ.รพ.บางปะอิน) และประกันสังคมจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการตรวจ COVID19 เชิงรุก Active Case finding ในสถานประกอบการ (เอกชน) และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งต่อไป	ผอ.รพ.บางปะอิน/ สาธารณสุขจังหวัด/ ประกันสังคม	
10	คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย สปาเพื่อสุขภาพ หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขให้สาธารณสุขประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมโรค กับผู้ประกอบการ	สาธารณสุขจังหวัด	
11	ให้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ช่วยพิจารณากิจการ/กิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะต่อไป เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งต่อไป	คณะกรรมการโรคติดต่อฯ	
12	มอบศึกษาธิการ จัดทำข้อมูลโรงเรียน นักเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน และส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นจังหวัด แจ้ง อปท. ในพื้นที่ให้การสนับสนุน หากไม่เพียงพอเสนอขอสนับสนุนจาก อบจ.	ศึกษาธิการ/ท้องถิ่นจังหวัด/อบจ.	
13	ให้เลื่อนการจัดทำโครงการยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการเครือข่ายหมู่บ้านต้านภัยยาเสพติดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	ศอ.ปส.จ.อย.	
14	ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามมาตรการ <ul style="list-style-type: none"> - มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ยกเว้นหนังสือถึงนายอำเภอ/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร กำชับให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกหนังสือกักตัวและให้ผู้ถูกกักตัวเซ็นชื่อ รับทราบ - สร้างการรับรู้โดยทำ Info. กรณีพบผู้กักตัว ไม่ปฏิบัติตาม ให้แจ้งสายด่วนเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอ 	กลุ่มงานควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด	
15	มอบศึกษาธิการจังหวัดฯ จัดทำต้นแบบการจัดการเรียนการสอน Online ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดของครอบครัว เพื่อเป็น Model แล้วนำไปขยายผลต่อไป	ศึกษาธิการจังหวัดฯ	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา